



ที่ ศธ ๐๔๑๘๗/ว ๑๙๑๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕  
ด.สดลมารศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๕๑๖๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

กระทรวงศึกษาธิการ - สพ.ส.ป.๕  
เลขที่ 15808 วันที่ 18 ต.ค. 2556  
15.08  
( ) นท. ( ) สก. ( ) สอ. ( ) สท. ( ) สธ.

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕  
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ อัตรา รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ จึงประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ทราบ หากมีผู้ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศและที่คาดว่าจะว่างเพิ่มเติม ให้อื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม พร้อมสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย แสงศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐๘-๖๕๖๘-๓๕๓๖

โทรสาร. ๐-๕๕๘๗-๐๐๓๖



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕  
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ อัตรา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศตำแหน่งว่าง ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	โรงเรียน	อำเภอ/จังหวัด	หมายเหตุ
๓.	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านเตย	อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	
๒.	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	สมสะอาดสวนฝ้าย	อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	
๓.	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านแซ่ต่อน	อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	
๔.	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านแปดอุ่ม	อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	
๕.	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านเปือย	อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	
๖.	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านโนนรังหนองบัวคง	อำเภอกุดศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	
๗.	ผู้อำนวยการโรงเรียน	บ้านบัวทอง	อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	

จึงขอให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างหรือประเภทและที่ศกจะว่างเพิ่มเติม รวมทั้งผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ หากประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศและที่ศกจะว่างเพิ่มเติม ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม พร้อมสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจารณายื่นคำร้องขอย้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม หากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดแล้ว จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายตามประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิชัย แสงศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕